



วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา ปี C

(วันที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ. 2019)

พี่น้องที่รัก ฟรังซิสแห่งอัสซีซีเป็นนักบุญที่มีความรักต่อพระเจ้าอย่างลึกซึ้ง วันหนึ่งท่านได้พบชายคนหนึ่งซึ่งบอกท่านว่าเขาไม่รู้สึกว่าตนเองรักพระเจ้าเลย ขณะที่ทั้งสองเดินไปด้วยกัน พวกเขาพบชายพิการตาบอดคนหนึ่งนั่งขอทานอยู่ใกล้ทางเดิน นักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีถามชายพิการตาบอดคนนั้นว่า **“บอกผมได้ไหมว่า ถ้าผมสามารถรักษาตาที่บอดและขาที่พิการของท่านให้หาย ท่านจะรักผมไหม?”** ชายขอทานที่พิการและตาบอดคนนั้นรีบตอบทันทีว่า **“ท่านครับ ผมจะไม่เพียงรักท่านเท่านั้น แต่ผมจะยอมเป็นทาสของท่านตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ของผมเลยทีเดียว”** นักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีหันกลับไปพูดกับชายที่เดินมาพร้อมกับท่านว่า **“ดูซิ ชายคนนี้จะบอกผมว่าจะรักผม ถ้าผมสามารถทำให้ตาของเขาหายบอดและทำให้เขาเดินได้เหมือนคนปกติ ทำไมท่านจึงไม่รักพระเจ้าผู้ทรงสร้างท่านมาให้มีตาและขาที่สมบูรณ์เล่า?”**

ถ้าวันนี้พระเจ้าถามเราแต่ละคนด้วยคำถามคล้ายๆ กันนี้ว่า **“เจ้ารักเราผู้ประทานสุขภาพที่ดีและพระพรอื่นๆ อีกนานัปการแก่เจ้า อย่างเช่น อาหารที่อร่อย เครื่องนุ่งห่มที่สวยงาม ที่พักอาศัยที่สะอาดปลอดภัย การศึกษาที่ดีๆ และเพื่อนฝูงอีกมากมายหรือไม่?”** เราต้องตอบพระองค์เหมือนที่ชายขอทานคนนั้นบอกนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีว่า **“ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าไม่เพียงรักพระองค์อย่างสุดใจ สุดกำลังและสุดวิญญาณเท่านั้น แต่ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นทาสและผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ของข้าพเจ้าด้วย”** รักและรับใช้เป็นของคู่กัน เมื่อเรารักใครสักคนแล้ว เราต้องแสดงความรักของเราออกมาให้เห็นด้วยการรับใช้คนที่เรารักด้วย นี่คือนิสัยที่พระเยซูเจ้าทรงต้องการบอกเรา เมื่อพระองค์ตรัสว่า **“ผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเรา”** (ยน 14:23) การ **“ปฏิบัติตามวาจา”** คือบทพิสูจน์ความรักที่เรามีต่อพระองค์ ดังนั้น ความรักที่เรามีพระเยซูเจ้าจึงไม่ใช่เพียงแค่ **“ความรู้สึก”** แต่เป็น **“การกระทำ”** ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งด้วย

คำว่า **“วาจา”** ที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องให้เราปฏิบัติตามนี้ไม่ได้หมายถึงเพียงสิ่งที่พระองค์ทรงสอนเราเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงทุกสิ่งเกี่ยวกับพระองค์ด้วย นั่นคือ พระคำรัส การกระทำ แนวทางในการดำเนินชีวิต ความสัมพันธ์ของพระองค์กับประชาชนทุกประเภทและทุกชนชั้น รวมทั้งค่านิยมและท่าทีต่างๆ ของพระองค์ เพราะฉะนั้น ถ้าเรารักพระองค์จริงๆ เราต้องปฏิบัติตามสิ่งต่างๆ เหล่านี้อย่างไม่มีข้อยกเว้น เราต้องไม่เพียงพูดว่าเรารักพระองค์เท่านั้น แต่เราต้องพยายามทำตามพระประสงค์ของพระองค์และหลีกเลี่ยงสิ่งที่พระองค์ไม่ทรงปรารถนาด้วย โดยการกระทำแบบนี้แหละเราจึงจะได้อย่างที่ว่าเป็น **“ทาสและผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์”** ของพระองค์ ในมิถุนายนนี้ให้เราถามตนเองดูซิว่าเราได้ทำสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงปรารถนาแล้วหรือยัง? ถ้าเราได้ทำตามพระประสงค์ของพระองค์อย่างจริงจังแล้ว เราสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าเรารัก

พระองค์จริงๆ แต่ถ้าเรายังไม่ได้ทำ นั่นแสดงว่าเรายังไม่ได้รักพระองค์อย่างที่ควรเป็น **“ผู้ที่ไม่รักเรา ก็ไม่ปฏิบัติตาม วาจาของเรา”** (ยอห์น 14:24)

ผู้รู้ท่านหนึ่งบอกว่าจุดประสงค์ประการหนึ่งที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาคือ **“เพื่อให้รัก”** พุทธอีกอย่างหนึ่งคือ **ความรักเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์** เพราะฉะนั้น ถ้าเขาไม่รักพระเจ้า เขาต้องรักสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้า นักบุญ ยอห์นเรียกสิ่งอื่นนี้ว่า **“โลก”** ท่านบอกว่า **“ถ้าผู้ใดรักโลก ความรักของพระบิดาก็ไม่อยู่ในตัวเขา”** (1 ยอห์น 2:15) เมื่อ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีและเป็นล้วนมาจากพระเจ้า ชีวิตของเราและลมหายใจของเราเป็นของประทานจากพระองค์ ด้วยเหตุ นี้เราจึงไม่มีเหตุผลที่จะไปรักสิ่งอื่นนอกจากพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงบอกว่า ถ้าเรารักพระองค์ **“พระบิดาของเราจะทรง รักเรา พระบิดาจะเสด็จพร้อมไปกับเรา มาหาเรา จะทรงพำนักอยู่กับเรา”** (ยอห์น 14:23) คำสัญญานี้ก็กลายเป็นความจริงเมื่อเรารับศีลมหาสนิท ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความรัก ซึ่งเป็นพระกายและพระโลหิตของพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงพูดถึงเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนว่า **“ผู้ที่กินเนื้อของเราและดื่มโลหิตของเรา ก็ดำรงอยู่ในเราและเราก็ดำรงอยู่ในเขา”** (ยอห์น 6:56)

เพื่อช่วยเราให้สามารถทะนุถนอมความรักที่เรามีต่อพระเจ้าไว้และทำให้ความรักนี้เติบโตขึ้นเรื่อยๆ พระเจ้า พระ บิดาของเรา พร้อมกับพระเยซูเจ้า ทรงส่งพระผู้ช่วยเหลืออีกองค์หนึ่ง นั่นคือ พระจิตเจ้า ลงมาประทับอยู่ท่ามกลางเรา **“พระผู้ช่วยเหลือคือพระจิตเจ้าที่พระบิดาจะทรงส่งมาในนามของเรานั้น จะทรงสอนท่านทุกสิ่ง และจะทรงให้ ท่านระลึกทุกสิ่งที่เราเคยบอกท่าน”** (ยอห์น 14:26) พระองค์ได้ทำสิ่งนี้ครั้งแรกในวันเปนเตกอสเต และยังคงทำเรื่อยมาใน ชีวิตของพระศาสนจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิธีบูชาขอบพระคุณ เพราะในพิธีนี้เราระลึกถึงสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำเพื่อ เราเพราะพระองค์ทรงรักเรา และเป็นพระจิตเจ้าที่ช่วยเราให้ระลึกถึงและเข้าใจพระคำรัสต่างๆ ของพระองค์

พี่น้องที่รัก พระเยซูเจ้าเองทรงให้แบบอย่างความรักที่สมบูรณ์ที่สุดแก่เรา พระองค์ทรงรักพระบิดาเจ้าสวรรค์ ของพระองค์อย่างสุดซึ้ง และพระองค์ได้พิสูจน์ให้เห็นความรักดังกล่าวนี้ด้วยการกระทำตามพระประสงค์หรือปฏิบัติตาม พระวาจาของพระบิดาโดยการถ่อมพระองค์ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์และยอมรับความตายบนไม้กางเขนเพื่อปลดปล่อยเรา ให้เป็นอิสระจากอำนาจของบาปและความตาย ขอพระเยซูเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ช่วยเราแต่ละคนให้สามารถ ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้าสวรรค์ และปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์ได้อย่างถูกต้องและด้วยความมั่นใจ และโดยผ่านทางศีลมหาสนิท ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความรัก ให้เรารับพระเยซูเจ้าเข้ามาในตัวเราด้วยความรัก เพื่อเราจะเป็น หนึ่งเดียวกับพระองค์และละม้ายคล้ายกับพระองค์นับวันยิ่งมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เราสามารถรักพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ คนอื่นเหมือนที่พระองค์ทรงรักเรา **ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน**